

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

-พระลักษณะของพระเจ้า-

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

“พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรการชั่ว จะทรงมองดูความบาปก็ไม่ได้”
ฮีบราวก 1:13

“แต่บาปชั่วของพวกท่านได้บังพระพักตร์พระองค์เสียจากท่านและจากการที่พระองค์จะทรงฟัง”
อิสยาห์ 59:2

ความยุติธรรมของพระเจ้า

“เพราะพระยาห์เวห์ทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรม คนเที่ยงตรงจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์” สดุดี 11:7

“แต่พระยาห์เวห์จอมทัพอะได้รับการเทิดทูนไว้ด้วยความยุติธรรมและพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์โดยความชอบธรรม” อิสยาห์ 5:16

“พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน ถ้าคนไม่กลับใจพระองค์จะทรงลงดาบของพระองค์ให้คม พระองค์ทรงโก่งธนูเตรียมพร้อม” สดุดี 7:11-12

ความเลวร้ายและการถูกลงโทษของมนุษย์

“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” โรม 3:23

“ข้าพระองค์ทุกคนกลายเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นมลทิน และความชอบธรรมทั้งหมดของข้าพระองค์เหมือนเสื้อผ้าสกปรก...” อิสยาห์ 64:6

“เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งฟังการประพาดตามธรรมบัญญัติ ก็ถูกสาปแช่ง เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ทุกคนที่ไม่ได้ประพาดตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง”
กาลาเทีย 3:10

ปัญหาอันใหญ่ยิ่ง

“บุคคลที่ตัดสินใจว่าคนอธรรมไม่มีความผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรม ทั้งสองก็เป็นที่เกลียดชังต่อพระยาห์เวห์” สุภาษิต 17:15

“ขอพระองค์อย่าทรงคิดทำเช่นนี้เลย อย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรม ทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรม ขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลย พระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่ทรงทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือ?” ปฐมกาล 18:25

การตอบสนองของพระเจ้า

ขณะพระเจ้ายังรักษาความบริสุทธิ์และความยุติธรรมของพระองค์อยู่ พระคัมภีร์ไบเบิลก็ยืนยันด้วยว่าพระเจ้าเป็นความรักและได้ตอบสนองการตกลงในสภาพความบาปของมนุษย์ด้วยความรัก

มีความรักเป็นแรงจูงใจ

“พระเจ้าเป็นความรัก ความรักของพระเจ้านี้เป็นที่ประจักษ์แก่เรา โดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวเข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา” 1 ยอห์น 4:8-10

ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์

“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ ความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น และเพื่อจะสำแดง ในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย” โรม 3:23-26

การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์

“คือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตาย เพราะการล่วงละเมิดของเรา คือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” โรม 4:25

การตอบสนองของมนุษย์

การกลับใจใหม่เริ่มต้นด้วยการยอมรับและสารภาพว่าสิ่งที่พระเจ้ากล่าวถึงเรื่องเราเป็นความจริงว่าเราได้ทำบาป

“เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้ว และบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้น และได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ ดังนั้น พระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้อำนาจในการตัดสินนั้น” สดุดี 51:3-4

การยอมรับผิดอย่างแท้จริงจะนำไปสู่ความเสียใจแท้ ความขายน้้ำ แล้วก็แม้แต่ความเกลียดชังต่อสิ่งที่เราได้ทำ

“ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำ แต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น” โรม 7:15

“โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้? ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้”

โรม 7:24

การสารภาพบาปที่ประหนึ่งว่าทำด้วยความจริงใจก็ยังไม่ใช่หลักฐานที่แน่นอนของการกลับใจที่แท้จริงเลย มันจะต้องประกอบด้วย การหันกลับจากความบาปอีก

“จงชำระตัว และทำตัวเจ้าให้สะอาด จงเอาความชั่วของเจ้าไปให้พ้นจากสายตาเรา จงเลิกทำชั่ว”

อิสยาห์ 1:16

“ทุกต้นที่ไม่เกิดผลจะต้องถูกตัดแล้ว โยนทิ้งในกองไฟ” มัทธิว 3:10

ความหมายของความเชื่อ

“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” ฮีบรู 11:1

“ท่านเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาได้” โรม 4:21

ความเชื่อมีรากตั้งไว้บนคำสั่งสัญญาของพระเจ้า

“พระเจ้าทรงรัก โลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:16

แบบอย่างของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์

“...เป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้า อวดพระเยซูคริสต์ และไม่ไว้ใจในเนื้อหนังด้วย”
ฟิลิปปี 3:3

รากฐานของความมั่นใจที่เที่ยงแท้ในความรอด

การบังเกิดใหม่จริงๆ: คริสเตียนที่เที่ยงแท้คือคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วจะดำเนินชีวิตในทางที่สะท้อนการกระทำอันซบเซาซึ่งแห่งการถูกสร้างใหม่ของพระเจ้าในชีวิตของเขา

“ฉะนั้นถ้า ใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17

“พวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขา ผลของงูนั้นเก็บได้จากต้นไม่มีหนามหรือ? และผลมะเดื่อ นั้นเก็บได้จากพืชนามหรือ? มัทธิว 7:16

ความมั่นใจในเรื่องความรอดอยู่บนรากของการพิจารณาตัวเองตามความจริงในพระคัมภีร์ไบเบิล

“จงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวเอง พวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือ? นอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์”
2 โครินธ์ 13:5

“ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” 1 ยอห์น 5:13

การทดสอบตัวเองเพื่อความมั่นใจในความรอดตามพระคัมภีร์ไบเบิล

1 ยอห์น 5-7(ดำเนินในความสว่าง), 1 ยอห์น 1:8-10(สารภาพบาป), 1 ยอห์น 2:3-4 (การ

เชื่อฟัง), 1 ยอห์น 2:9-11(รักพี่น้องคริสเตียน, 1 ยอห์น 2:15-17 (เกลียดชังโลก), 1 ยอห์น 2:24-25 (ก้าวหน้าในการยึดถือหลักข้อเชื่อ), 1 ยอห์น 3:10 (ความชอบธรรม), 1 ยอห์น 4:13(คำพยานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์), ฮีบรู 12:5-8(การตีสอนจากพระเจ้า)

เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญดูที่ HEARTCRYMISSIONARY.COM